



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๓๙๗)

ที่ กทท ๑๐๓๓.๑๐/๖๐๓

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒๒-๔.๒๔ ของการประชุม กทค.ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการ กทค. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกัน อันประกอบด้วยวาระที่ ๔.๒๒ เรื่อง มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและแนวทางประชาสัมพันธ์กรณีสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์ Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด วาระที่ ๔.๒๓ เรื่อง มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและแนวทางประชาสัมพันธ์กรณีสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์ Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด และวาระที่ ๔.๒๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการให้บริการโทรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะมีการเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นของผมเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ในส่วนหมายเหตุของวาระดังกล่าว ดังนี้

“การพิจารณากำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและแนวทางประชาสัมพันธ์ภายหลังการสิ้นสุดสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์ Digital PCN ๑๘๐๐ ควรยึดแนวทางพิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตหรือการยกเลิกบริการที่ กทช. หรือ กสทช. เคยมีมติเห็นชอบไปแล้ว เช่น

๑. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๓ กรณีบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการโอนย้ายลูกค้าตามแผนการโอนย้าย และมาตรการเยียวยาตามที่บริษัทฯ เสนอภายใน ๑๘๐ วัน

๒. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ กรณีการขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Card Service) ของบริษัท ฮาตารี เทคโนโลยี จำกัด โดยที่ประชุมมีมติกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้บริษัท ฮาตารี เทคโนโลยี จำกัด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน และให้สำนักงาน กสทช. ประสานกับบริษัท อีเล็กทรอนิกส์ เพย์เมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้มีหนังสือยืนยันการรับโอนอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ และลูกค้าบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท ฮาตารี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการ

๓. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ กรณีการขอยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะและบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ของบริษัท เลนโซ่ โฟนการ์ด จำกัด โดยที่ประชุมมีมติกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้บริษัทฯ รับผิดชอบจำนวนเงินที่คงเหลืออยู่ของผู้ใช้บริการด้วย

ทั้งนี้ ผมเห็นควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้นำแนวทางเหล่านี้ไปพิจารณาด้วย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการให้สำนักงาน กสทช. นำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.